

**การแต่งกายนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ภาคปกติ)**

<p style="text-align: center;">นักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี)</p>	<p style="text-align: center;">นักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน</p>
<p>นักศึกษาหญิง</p> <ol style="list-style-type: none"> เสื้อเชิ้ตสีขาว แบบสุภาพ ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้น เนื้อข้อศอก ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายคุณนุตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อ เบื้องซ้าย กระโปรงจีบรอบสีดำ ห้ามทำสีผม เข็มขัดหนังสีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดสีเงิน ปะหน้าคุณนุตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และชื่อมหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด รองเท้าผ้าใบสีขาว สวมถุงเท้าสีขาว (ไม่มีลาย) <p>ตัวอย่าง</p> 	<p>นักศึกษาชาย</p> <ol style="list-style-type: none"> เสื้อเชิ้ตสีขาว ทรงสุภาพ แขนสั้นเพียงข้อศอกไม่ผ่าปลายแขนหรือแขนยาวติดกระดุมปลายแขนถึงข้อมือ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม มีกระเป๋ายกขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อ เบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กางเกงทับได้โดยเวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ให้เรียบร้อย กางเกงขายาว แบบสากล ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัด เย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงไม่พับปลายขาผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่าหรือสีดำ ทรงผมสุภาพ เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงิน ปะหน้าคุณนุตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและชื่อมหาวิทยาลัย มีปลอก สีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด ถุงเท้าสีดำหรือสีที่กลมกลืนกับรองเท้าไม่มีลวดลาย รองเท้าหุ้มส้นสีดำหรือสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ <p style="text-align: center;">ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์และเสื้อฝึกงาน</p> 

การแต่งกายนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ภาคปกติ)

นักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรเทียบโอนภาคปกติ)	นักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 2-4 (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอนภาคปกติ)
<p>1. เสื้อเชิ้ตสีขาว แบบสุภาพ ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้น เนื้อข้อศอก ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายคุณนุตรา สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย</p> <p>2. เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย</p> <p>3. กระโปรงแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า ผ้านเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย สีกรมท่าหรือสีดำ</p> <p>4. ห้ามทำสีผม</p> <p>5. เข็มขัดหนังสีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดสีเงิน ปะหน้ำนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และชื่อมหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด</p> <p>6. รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ</p> <p><u>ตัวอย่าง</u></p> 	<p>1. เสื้อเชิ้ตสีขาว แบบสุภาพ ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้น เนื้อข้อศอก ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายคุณนุตรา สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย</p> <p>2. เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย</p> <p>3. กระโปรงแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า ผ้านเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย สีกรมท่าหรือสีดำ</p> <p>ห้ามทำสีผม</p> <p>4. เข็มขัดหนังสีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดสีเงิน ปะหน้ำนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และชื่อมหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด</p> <p>5. รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ</p> <p><u>ตัวอย่าง</u></p> 

**หมายเหตุ นักศึกษาแต่งกายตามเพศหญิงและชายเท่านั้น

การแต่งกายนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ภาคสมทบ)

นักศึกษาหญิง	นักศึกษาชาย
<ol style="list-style-type: none"> 1. เสื้อเชิ้ตสีขาว แบบสุภาพ ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเหนือข้อศอก ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงิน ลายคุณนุตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 2. เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยก้นอกเสื้อ เบื้องซ้าย 3. กระโปรงแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย สีกรมท่าหรือสีดำ 4. ห้ามทำสีผม 5. เข็มขัดหนังสีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดสีเงิน ปะหน้ำนุตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และชื่อมหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด 6. รองเท้าหุ้มส้นสีดำ หรือสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ <p>ตัวอย่าง</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เสื้อเชิ้ตสีขาว ทรงสุภาพ แขนสั้นเพียงข้อศอกไม่ผ่าปลายแขนหรือแขนยาวติดกระดุมปลายแขนถึงข้อมือ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม มีกระเป๋านาฬิกาพอดเหมาะที่อกเสื้อ เบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กางเกงทับได้โดยเวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ให้เรียบร้อย 2. กางเกงขายาว แบบสากล ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัดเย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง ไม่พับปลายขา ผ้าเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย สีกรมท่าหรือสีดำ 3. ทรงผมสุภาพ 4. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงิน ปะหน้ำนุตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและชื่อมหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด 5. รองเท้าสีดำหรือสีที่กลมกลืนกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย 6. รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ <p>ตัวอย่าง</p> 

การแต่งกายนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ภาคสมทบ)

นักศึกษาหญิง	นักศึกษาชาย
<p>** นักศึกษาที่ทำงานแล้ว อนุโลมให้สวมชุดทำงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. กระโปรงทรงสุภาพ หรือสวมกางเกงทรงสุภาพ <u>ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์</u>2. หากสวมเสื้อยืดให้สวมเสื้อสุททั๊บ3. รองเท้าหุ้มส้นสีดำหรือสีสุภาพ4. อนุญาตให้นักศึกษาภาคสมทบสวมเสื้อกิจกรรมสีเหลืองกับกระโปรงได้เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น	<p>** นักศึกษาที่ทำงานแล้ว อนุโลมให้สวมชุดทำงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. กางเกงสแล็คทรงและสีสุภาพ <u>ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์</u>2. หากสวมเสื้อยืดให้สวมเสื้อสุททั๊บ3. รองเท้าหุ้มส้นสีดำ4. รองเท้าสีดำ5. อนุญาตให้สวมเสื้อกิจกรรมสีเหลืองกับกางเกงสีดำ ทรงสุภาพเท่านั้น